

# NĂM 2021

## kinh tế Việt Nam tỏa sáng

*Thành công trong việc ngăn chặn và kiểm soát đại dịch COVID-19, một loạt hiệp định thương mại tự do ký kết, có hiệu lực (EVFTA, EVIPA, RCEP), đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch ASEAN 2020, AIPA 41... là những dấu ấn quan trọng trong bức tranh kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2020 chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đồng thời, tạo "thế và lực" cho sự tăng tốc trong phát triển kinh tế năm 2021 và những năm tiếp theo.*

Với những thành quả kinh tế vĩ mô đầy ấn tượng trong năm 2019, kinh tế Việt Nam bước vào năm 2020 với niềm tin và hy vọng sẽ thành công hơn nữa. Đại dịch COVID-19 bùng phát đã ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt hoạt động của nền kinh tế - xã hội (KT-XH). Trước tình hình đó, chúng ta đã thực hiện "mục tiêu kép": vừa quyết liệt phòng chống dịch với tinh thần "chống dịch như chống giặc", vừa tập trung phục hồi và phát triển KT-XH, bảo đảm đời sống nhân dân. Cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành tích cực vào cuộc, chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và đạt được những thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật trong năm 2020: tăng trưởng kinh tế đạt 2,91% - thuộc nhóm quốc gia tăng trưởng cao nhất thế giới; chỉ số giá tiêu dùng ở mức 3,23%, đạt mục tiêu dưới 4% của Quốc hội đề ra trong bối cảnh một năm có nhiều biến động khó lường; kiều hối ước đạt trên 15 tỷ USD - là 1 trong 10 quốc gia có lượng kiều hối lớn nhất thế giới; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 543,9 tỷ USD, tăng 5,1% so với năm 2019, xếp thứ 22 thế giới về quy mô kim ngạch và năng lực xuất khẩu, đứng thứ 26 về quy mô thương mại quốc tế... Uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được khẳng định và nâng cao, đặc biệt qua việc đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch ASEAN 2020, Chủ tịch AIPA 41.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế đánh giá: "Thành công của Việt Nam trong phòng, chống đại dịch COVID-19 cho thấy một minh chứng điển hình về cách một quốc gia đang phát triển có thể chống lại đại dịch, đem đến một bài học ý nghĩa đối với các nước đang phát triển khác".

Trong thành tựu chung của đất nước, ngành Ngân hàng đã có những đóng góp rất quan trọng, giúp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát mạnh, Ngân hàng Nhà

nước Việt Nam (NHNN) đã khẳng định được vai trò huyết mạch, đảm bảo lưu thông kinh tế, góp phần quan trọng hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất và phục hồi kinh doanh. NHNN chủ động, kịp thời ban hành và thực thi hiệu quả hàng loạt chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, trong đó đáng chú ý là Thông tư 01, Chỉ thị 02; 3 lần điều chỉnh giảm đồng bộ các mức lãi suất với quy mô cắt giảm tương đối mạnh, tổng mức giảm 1,5-2,0%/năm lãi suất điều hành, giảm 0,6-1,0%/năm trần lãi suất tiền gửi; giảm 1,5%/năm trần lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên (hiện về mức 4,5%/năm), tạo cơ sở để các TCTD điều chỉnh lãi suất huy động và cho vay, qua đó góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân và hỗ trợ phục hồi kinh tế; 2 lần điều chỉnh giảm phí dịch vụ thanh toán (với tổng số tiền ước khoảng 1.004 tỷ đồng), góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế.

Công tác cơ cấu lại hệ thống các TCTD và xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội và Quyết định 1058/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục là ưu tiên của ngành Ngân hàng trong năm 2020. Qua cơ cấu lại, quy mô hệ thống các TCTD tiếp tục tăng, năng lực tài chính của các TCTD được củng cố, chất lượng quản trị điều hành được nâng cao, tiệm cận với thông lệ quốc tế, tính minh bạch trong hoạt động của TCTD được cải thiện đáng kể. Tổng tài sản toàn hệ thống tính đến cuối tháng 10/2020 đạt trên 13 triệu tỷ đồng, tăng 4,75% so với cuối năm 2019, vốn điều lệ đạt trên 600 nghìn tỷ đồng, tăng 5,05% so với cuối năm 2019. Đến nay, hầu hết các TCTD đã áp dụng tỷ lệ an toàn vốn theo Thông tư số 41/2016/TT-NHNN, trong đó 18 TCTD được NHNN chấp thuận áp dụng trước thời hạn tỷ lệ an toàn vốn theo Thông tư số 41/2016/TT-NHNN. Những kết quả này đã góp phần nâng mức triển vọng xếp hạng các TCTD Việt Nam. Năm 2020, có 14



NHTM của Việt Nam nằm trong danh sách Top 500 ngân hàng lớn và mạnh nhất châu Á-Thái Bình Dương.

Có thể nói, những nỗ lực của ngành Ngân hàng trong quá trình thực hiện cơ cấu lại đã góp phần quan trọng bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng, tạo nền tảng kinh tế vĩ mô bền vững, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, thể hiện ở việc các tổ chức xếp hạng tín nhiệm liên tục điều chỉnh tăng triển vọng xếp hạng trong các năm gần đây.

Năm 2020 cũng ghi lại những dấu ấn đặc biệt trong hoạt động của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nói chung và Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ nói riêng.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã kiến nghị các bộ, ngành liên quan, các tổ chức thế quốc tế giảm phí, không áp dụng thuế... để giúp các tổ chức hội viên giảm thiểu những tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19. Hiệp hội cũng có nhiều đề xuất, góp ý để hoàn thiện văn bản pháp luật, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của các TCTD và hội viên.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam ngày càng mở rộng quy mô, đa dạng hóa hoạt động, nâng cao sức mạnh và vị thế của Hiệp hội. Đến năm 2020, Hiệp hội đã quy tụ 73 hội viên cùng tự nguyện đồng thuận, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau phát triển, xây dựng Hiệp hội Ngân hàng ngày càng vững mạnh.

Năm 2020, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ VII (2020-2024) vào ngày 10/12/2020. Tại đại hội đã bầu Hội đồng

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ VII với 13 thành viên, trong đó Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đảm nhiệm chức vụ ngân hàng Chủ tịch. Đối với Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ, năm 2020 đã để lại dấu ấn đậm nét trong chặng đường 25 năm hình thành và phát triển của Tạp chí. Với việc tổ chức thành công Chương trình kỷ niệm 25 năm ra mắt số Tạp chí đầu tiên, giới thiệu măng sét mới và Tạp chí điện tử [thitruongtaichinhtientte.vn](http://thitruongtaichinhtientte.vn), mở ra một trang mới đầy hứa hẹn trong chặng đường phát triển của Tạp chí.

Bước sang năm 2021 - năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021 - 2030. Dù các dự báo đều cho thấy, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 có thể kéo dài, nguy cơ khủng hoảng về tài chính, tiền tệ, nợ công trên phạm vi toàn cầu tiềm ẩn... Nhưng với kinh nghiệm và nền tảng vững chắc được tạo dựng, kinh tế Việt Nam năm 2021 sẽ phục hồi và tăng tốc. Ngành Ngân hàng sẽ đạt được nhiều thành công, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế năm 2021.

Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ kính chúc quý bạn đọc một năm mới: An Khang – Thịnh Vượng. Tạp chí rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, yêu mến của quý bạn đọc.

Trân trọng cảm ơn!

**BAN BIÊN TẬP**